

ไทย-เปรู บรรลุหุ้นส่วนใกล้ชิด แลกเปลี่ยนฮับ-เสนอทุนMBA

ผู้สื่อข่าวรายวัน - ประชาชนไทย ตั้งสถานทูตถาวรในประเทศเปรูเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดี พร้อมใจนำครุภัณฑ์ไปจำหน่าย การศึกษาเด็กไปไทย 50% เงิน MBA ที่เปรู ขณะนี้ ทักซิเดน เจริญคืบคลานที่เปรูอยู่ไทย หลังบรรลุข้อตกลงร่วมเป็นอันดับสอง เพื่อขยายเขตการค้าเสรี

ที่ท่าเทียบเรือท่าเรือ เวลา 10.40 น.วานนี้ (17 ต.ค.) พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายอาเลซันโดร โดเลโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู และนางเอเลเซียน การ์บ-โตนโด ภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อเดินทางมาถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ได้นำประธานาธิบดีเปรูขึ้นแท่นรับความเคารพ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ พร้อมแนะนำคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต จากนั้นประธานาธิบดีเปรู และภริยา ได้ลงนามในสมุดเยี่ยม

ขยายฐานท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนฮับ

จากนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ได้หารือเป็นการส่วนตัวกับ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูเสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรี ประเด็นเศรษฐกิจหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แต่ประธานาธิบดีเปรู จากนั้น ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือข้อราชการแบบเพิ่มเติม และจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง 2 ฉบับ คือ 1. ความตกลงว่าด้วย การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทย-เปรู 2. ความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม จากนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติ แต่นายอาเลซันโดร ที่ศึกษาสันติไมตรีหลังใน

นายอาเลซันโดร โดเลโด แถลงหลังการเจรจาแบบทวิภาคีกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาลงนามสนธิสัญญาระหว่างไทยกับเปรูใน 2 เรื่อง ถือเป็นก้าว ขยายโอกาสด้านการท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ไทยกับเปรูยังมีสายการบินที่บินเข้าประเทศทั้ง 2 โดยตรง ครั้งนี้ก็จะเปิดนำเที่ยวให้ทั้ง 2 ประเทศบินถึงกันโดยตรง เพื่อให้เปรูเป็นฮับให้กับไทยในละตินอเมริกาได้และไทยก็จะเปิดนำเที่ยวให้ไทยเป็นฮับของทวีปเอเชียให้กับเปรูเช่นกัน ส่วนอีกเรื่องในด้านการวัฒนธรรมก็จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น

ประธานาธิบดีเปรูกล่าวว่า เปรูเสนอจะให้ไทยไปเปิดสถานทูตในเปรู เพื่อแสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเปรู และอาจจะมีความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการเกษตร โดยจะให้รัฐมนตรีว่าการเกษตรของทั้ง 2 ประเทศหารือร่วมกัน



**APEC
THAILAND 2003**

นอกจากนี้ ได้มีการตกลงที่จะร่วมมือในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายต่าง ๆ ด้วย

นายภา ของไทยตกลงจะไม่เยือนเปรูอย่างเป็นทางการในอีก 2 ปี เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทั้ง 2 ประเทศมีความใกล้ชิดกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น ทั้งในเรื่องการค้า การลงทุน วัฒนธรรม และประชาชน ซึ่งในปี 2008 นี้ เปรูก็จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นเจ้าภาพเอง ดังนั้น การมาร่วมประชุมครั้งนี้ ก็จะเป็นโอกาสศึกษาวิธีการเป็นเจ้าภาพของไทยด้วย นายอาเลซันโดร โดเลโด กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ เปรูได้เซ็นสัญญาทางการค้ากับหลายประเทศ ในแถบยุโรป และอเมริกา แต่พื้นที่ทวีปเอเชียไทยถือเป็นประเทศแรกที่เซ็นสัญญาการค้ากับเปรู โดยต่อไปนี้ ไทย และเปรูจะร่วมมือกันทางการศึกษา โดยจะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ที่จะมาเรียนในไทยและไปเรียนที่เปรูประเทศละ 2 คน โดยในเมืองต้นเปรูจะออกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้นักศึกษาไทย 50% ส่วนรายละเอียดอื่นจะต้องมีการหารือกันต่อไป

ด้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ดีใจที่ทั้ง 2 ประเทศ มีความใกล้ชิดทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ กันมากขึ้น โดยคาดว่าในอนาคตทั้ง 2 ประเทศจะสามารถลดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนได้มากขึ้นและนำไปสู่การเป็น เขตการค้าเสรีระหว่างกัน (เอฟทีเอ) ในอนาคต ซึ่งในอีกหน้า ขณะไปเยือนเปรู อย่างเป็นทางการ

น.ต.ศิธา ทิวารี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า การหารือ ทวิภาคี ระหว่าง 2 ผู้นำไทย-เปรู มีประเด็นหลายด้าน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะครอบคลุม

ถึงการด้านการลงทุน การเกษตร การประมง และการคมนาคม รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีการลงนามระหว่างกันในวันนี้

นอกจากนี้ ยังได้หารือกันถึงเรื่องยาเสพติดที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เนื่องจากไทยและเปรูเคยมีการลงนามข้อตกลงทางด้านการต่อต้านยาเสพติด เมื่อปี 2542 รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เพราะที่ผ่านมาไทยและเปรูมีนักท่องเที่ยวจากเปรูมาเที่ยวเมืองไทยค่อนข้างน้อยมากในปี 2545 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 749 คน

สำหรับเรื่องวัฒนธรรม ทางเปรูมีพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างมากประมาณ 120 แห่ง ทั้งของภาครัฐและเอกชน ประกอบกับไทยมีโครงการที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงได้มีการพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางเปรูได้ช่วยเหลือและให้คำแนะนำในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ โดยประธานาธิบดีเปรูได้มอบหมายให้ นางเอเลเซียน การ์บ-โตนโด ภริยา เป็นผู้เสนอแนะให้คำแนะนำ

น.ต.ศิธา กล่าวต่อว่า ประธานาธิบดีเปรูยังได้เสนอให้ทั้งสองประเทศเป็นฮับ (ศูนย์กลาง) ซึ่งกันและกัน คือไทยเป็นฮับให้กับเปรูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ทางเปรูได้เสนอตัว ที่จะ เป็นฮับให้กับไทยในส่วนของประเทศละตินอเมริกา โดยยินดีที่จะให้เครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บินไปลง โดยเปรูจะเป็นศูนย์กลางในการส่งต่อผู้โดยสาร คือเป็นทั้งฮับ และเป็นทั้งเกตเวย์ด้วย ซึ่งนายภาได้บอกว่าไทย จะขอเป็นฮับให้กับเปรูด้วยเช่นกัน เพราะขณะนี้ไทยมีศักยภาพในการรองรับเครื่องบิน และสินค้าต่างๆ จากเปรู

นอกจากนี้ไทยยังทำเขตการค้าเสรีกับหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย รวมถึงกลุ่มประเทศยุโรปด้วย ซึ่งประเทศไทยได้ตกลงกับหลายประเทศในเอเชียในการเปิดนำเที่ยวให้ไทยให้เครื่องบินของทุกประเทศสามารถเข้ามาลงได้ ดังนั้นถ้าให้ไทยเป็นฮับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับเปรูมาก เพราะเปรูต้องการให้ไทย เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าประเภทอัญมณีที่เปรูมีชื่อเสียงค่อนข้างมาก

น.ต.ศิธา กล่าวอีกว่า ได้มีการหารือถึงเรื่องการเพิ่มมูลค่าการค้าซึ่งกันและกันให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยมูลค่าการค้าระหว่างไทย-เปรูในปี 2545 มีมูลค่าประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทางเปรูได้เปรียบดุลการค้าของไทยประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงอยากที่จะเพิ่มตัวเลขการค้าให้มากขึ้น

เสนอให้ทุนนักศึกษาทำ MBA 50%

ทั้งนี้ ทางเปรูยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพให้ผู้



หุ้นส่วน - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายอาเลซันโดร โดเลโด ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐเปรู พร้อมทั้งเจรจาทวิภาคีกันในหลายเรื่อง

ประกอบการของไทยและเปรูได้พบปะพูดคุยกัน เพื่อตกลงขยายมูลค่าการค้าขายและการลงทุน ประธานาธิบดีเปรูยังได้เชิญ พ.ต.ท.ทักษิณ ไปเยือนเปรูซึ่งนายภาเองก็มีโครงการจะไปเยือนเปรูปลายปี 2546 แต่ติดประชุมเอเปก ซึ่งนายภาได้สัญญาว่าจะไปเยือนเปรูภายในปีหน้าก่อนการประชุมเอเปก 2004 อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีเปรูยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายแปลงสิทธิทรัพย์สินเป็นทุน เพราะทางเปรูได้ดำเนินนโยบายแปลงดังกล่าวมานานแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ที่ต้องการให้ประชาชนระดับรากหญ้าสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และเข้าถึงแหล่งเงินทุน

น.ต.ศิธา กล่าวด้วยว่า ประธานาธิบดีเปรูได้

หารือกับนายภาถึงเรื่องสถานทูต ที่ปัจจุบันไทยยังไม่มีสถานทูตในเปรู เพราะที่ผ่านมาไทยใช้สถานเอกอัครราชทูตที่ประเทศบราซิล ดูแลเปรู ฉะนั้นทางเปรูจึงเสนอให้ทั้งสองประเทศขยายความสัมพันธ์โดยให้ไทยเข้าไปสร้างสถานทูตในเปรู ซึ่งนายภาได้มอบหมายให้นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมว.ต่างประเทศ ไปหารือถึงเรื่องดังกล่าว

นอกจากนั้น ประธานาธิบดีเปรู ยังได้เสนอให้ทุนการศึกษาแก่นักไทย โดยจะออกค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 50% แต่ยังไม่ได้รับจำนวนและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งนายภาจะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุป ■